



ข่าวกรมสรรพสามิต

องค์การพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ฉบับที่ ๘/๒๕๕๙

กรมสรรพสามิตขยายช่องทางการให้บริการรับชำระภาษีสรรพสามิต ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

กรมสรรพสามิตลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดให้บริการ
รับชำระภาษี ณ จุดชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทั่วประเทศ เน้นการอำนวยความสะดวก
รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการชำระภาษีสรรพสามิตได้ทุกที่ ทุกเวลา

ในวันนี้ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือกับ
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดให้บริการชำระภาษีสรรพสามิตผ่านจุดชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส
(7-Eleven) ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการให้บริการของกรมสรรพสามิต โดยร่วมมือกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เป็นตัวแทนรับชำระภาษีสรรพสามิต ซึ่งมีจุดให้บริการในร้าน 7-Eleven กว่า ๑๐,๕๐๐ จุด และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์
เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า ๑,๖๐๐ สาขา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระภาษีสรรพสามิตได้ทุกที่ ทุกเวลา และ
ช่วยขจัดข้อจำกัดด้านเวลาในการชำระภาษี ซึ่งจากเดิมต้องชำระภายในเวลาทำการของธนาคารหรือสำนักงาน
สรรพสามิตพื้น/พื้นที่สาขาเท่านั้น นับเป็นการพัฒนากระบวนการจัดเก็บภาษีให้มีความโปร่งใส ได้มาตรฐาน
และทันสมัย โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไป
ตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวถึงขั้นตอนการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตว่า ผู้ประกอบการสามารถ
ยื่นแบบรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th หัวข้อ “บริการ
อิเล็กทรอนิกส์” และเมื่อบันทึกรายการภาษีแล้วเสร็จ ให้กดปุ่มยื่นแบบส่งกรมสรรพสามิต พร้อมพิมพ์
ใบแจ้งการชำระภาษี (Pay in Slip) จากนั้นผู้เสียภาษีนำใบ Pay in Slip ไปชำระเงินที่จุดชำระเงินเคาน์เตอร์
เซอร์วิส (7-Eleven) ต่อไป โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

๓๐,๐๐๐ บาท	ค่าธรรมเนียม ๑๕ บาท
๓๐,๐๐๑ - ๖๐,๐๐๐ บาท	ค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท
๖๐,๐๐๑ - ๙๐,๐๐๐ บาท	ค่าธรรมเนียม ๒๕ บาท

อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวทิ้งท้ายว่า กรมสรรพสามิตได้เพิ่มช่องการชำระภาษีสรรพสามิต บริการชำระ
ภาษีผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดภาระการเดินทาง และประหยัดเวลา
โดยเริ่มรับชำระภาษีผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๔๗๗๘

ยื่นแบบรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่าน Counter Service

